

ĐẤT THÁI BÌNH - NGƯỜI THÁI BÌNH

Người Thái Bình cảm cờ trên nóc dinh Độc Lập

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ người tham gia quân đội so với dân số cao nhất miền Bắc. Trong đoàn quân trùng điệp ra trận rất nhiều con em Thái Bình đã lập chiến công xuất sắc, là nhân chứng cho những sự kiện trọng đại của dân tộc. Điển hình trong số đó là Anh hùng Bùi Quang Thận - người đầu tiên cắm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc dinh Độc Lập vào 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975.

Chúng tôi về xã Thụy Xuân (Thái Thụy) gặp bà Nguyễn Thị Đót - vợ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Quang Thận. Ký ức về người chồng bao năm gần bó khiến bà không giấu được xúc động. Bà bảo: Chồng tôi mất đến nay đã 8 năm nhưng trong căn nhà này luôn hiện hữu bóng hình của ông ấy. Bà cho chúng tôi xem những kỷ vật của ông để lại được gia đình cất giữ rất cẩn thận trong đó có những tấm ảnh đen trắng đã hoen ố theo thời gian, những tấm ảnh chụp buổi nói chuyện của ông với các chiến sĩ, các em học sinh; những tấm ảnh chụp ông giữa đời thường với bạn bè hay những khoảnh khắc bình yên bên gia đình... Tất cả là những mảnh ghép về cuộc đời của một con người đã đi vào lịch sử. Bà Đót và các con luôn coi những kỷ vật của Đại tá Bùi Quang Thận như báu vật, niềm tự hào, nhắc nhớ về một thời oanh liệt mà ông cùng đồng đội đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



Ảnh tư liệu Anh hùng Bùi Quang Thận (người ngoài cùng bên trái) trong một lần trở lại thăm dinh Độc Lập.

Đại tá Bùi Quang Thận sinh năm 1948, nhập ngũ tháng 11/1966, là cán bộ ưu tú thuộc thế hệ đầu tiên của Lữ đoàn Xe tăng 203. Ông đã trải qua các cương vị: Trưởng xe, Trung đội trưởng, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Chủ nhiệm Tăng thiết giáp Quân đoàn 2. Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4/1975, ông giữ vị trí

Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng thiết giáp trong Quân đoàn 2, là đơn vị trực tiếp đảm nhiệm việc đánh chiếm dinh Độc Lập. Tháng 4/2011, chúng tôi được tham dự buổi nói chuyện truyền thống của Đại tá Bùi Quang Thận với thầy trò Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Thụy), được nghe ông kể về những ngày tháng tự lịch sử năm 1975 và sự kiện cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập. Ông bảo: Điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi cho đến lúc này

là được kéo lá cờ giải phóng trên nóc dinh Độc Lập, được trở thành nhân chứng lịch sử chứng kiến giờ phút miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Câu chuyện này cũng được ông kể trong rất nhiều buổi nói chuyện truyền thống tại các đơn vị, trường học và ghi lại trong rất nhiều tài liệu viết về ông. Theo lời kể của ông: 9 giờ sáng ngày 30/4/1975, Đại đội 4 của chúng tôi vượt cầu tiến vào thành phố, phía trước chúng tôi là chiếc xe tăng của Đại đội 3 do đồng chí Lê Tiến Hùng chỉ huy bị xe

tăng M41 của địch bắn cháy. Tinh thể khá nguy cấp, xe tăng 843 của tôi vọt lên tiêu diệt xe tăng địch và tiếp tục vượt cầu. Khi đến dinh Độc Lập, thấy cổng đóng, tôi ra lệnh cho pháo thủ 2 Nguyễn Văn Kỳ giục công thủ 1 Thái Bá Minh nhắm giữa cổng dinh Độc Lập khai hỏa. Không hiểu sao đạn không nổ. Hai lần như vậy, tôi ra lệnh quay nòng pháo ra sau để cho xe húc đổ cổng dinh. Trong 10 phút phá húc 3 lần thì cánh cổng trái mới bung ra. Ngay lúc đó xe tăng 390 do anh Vũ Đăng Toàn chỉ

huy lao vào húc đổ cổng chính. Thế là cả hai xe đều tiến vào bên trong. Vào trong dinh, tôi để nghị anh Vũ Đăng Toàn ở lại "canh chừng" các thành viên nội các Việt Nam Cộng hòa và chờ cấp chỉ huy đến còn tôi thực hiện cho được nhiệm vụ của mình là cắm lá cờ chiến thắng trên nóc dinh Độc Lập. Khi lên đến nơi, tôi hạ cờ ngay xuống, treo cờ giải phóng vào. Kéo cờ mình lên, tôi lại hạ xuống, đưa tay xem đồng hồ. Tôi thận trọng ghi: 11 giờ 30 ngày 30/4 và ký tên Thận lên góc lá cờ Tổ quốc. Xong, kéo cờ lên lại. Kéo cờ xong, tôi chạy xuống bằng cầu thang bộ. Xuống đến tầng hai, thấy cờ giải phóng đã được các đồng đội cắm lên khá nhiều. Xuống dưới sân, tôi thấy hầu hết các quân đoàn tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đều đã có mặt. Phóng tầm mắt ra bốn phía xung quanh, tôi thấy khắp nơi, trên tất cả các dinh thự, các nóc nhà đều phấp phới lá cờ giải phóng tung bay trong gió. Tiếng hô bắt lên từ một phía: "Việt Nam thống nhất độc lập muôn năm!", "Chú tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm!..."

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác, Đại tá Bùi Quang Thận đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2000, Đại tá Bùi Quang Thận nghỉ hưu, về sống tại quê nhà. Ông mất năm 2012. Năm 2013, ông được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Đót luôn tự hào về chồng mình: Trên từng cương vị công tác, dù trong hoàn cảnh nào ông ấy cũng luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chủ động khắc phục mọi khó khăn, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên tin tưởng, đồng chí, đồng đội yêu mến.

Ông Hà Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy



Thụy Xuân tự hào là quê hương của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Quang Thận, người đã ghi dấu ấn đúng thời khắc lịch sử của đất nước. Những năm qua, chúng tôi luôn chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lấy đó là động lực để tạo sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thụy Xuân đã về đích nông thôn mới, đang trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Dù còn nhiều khó khăn song cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, noi gương đồng chí Bùi Quang Thận, quy tụ lòng dân, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng Thụy Xuân trở thành xã biển giàu đẹp, văn minh.

Bà Nguyễn Thị Đót, vợ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Quang Thận



Dù chồng tôi đã đi xa nhưng với tôi và các con, các cháu, ông ấy vẫn luôn hiện hữu và là niềm tự hào của cả gia đình. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội đã truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho chồng tôi, ghi nhận đóng góp của chồng tôi cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đó cũng là nguồn động viên để con cháu tiếp tục phát huy truyền thống của cha ông, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chị Bùi Thị Khuyến, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy



Tôi là hàng xóm của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Quang Thận. Ông là người sống chan hòa, giàu tình cảm. Thời gian ông công tác xa nhà cũng như lúc về hưu, mỗi dịp khai giảng năm học mới hay các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, ông thường đến các trường học để nói chuyện truyền thống với các em học sinh. Hồi còn bé tôi cũng được nghe kể về sự kiện ngày 30/4/1975 và chính ông là người cắm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc dinh Độc Lập. Dù ông đã đi xa nhưng biểu tượng về người cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập năm ấy vẫn còn mãi, chẳng thể nào phai mờ trong các thế hệ người dân Thái Bình, nhân dân cả nước hôm nay và mai sau.

NHÓM PHỎNG VẤN

MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP Chung tay phòng, chống dịch Covid-19



Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng để phòng lây nhiễm Covid-19.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động phối hợp, giám sát, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều hoạt động như phát khẩu trang, dụng cụ sát khuẩn tay miễn phí cho đoàn viên, hội viên đã được các đoàn thể triển khai từ thành thị tới nông thôn. Tôi chùa Bái Lân, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ), chúng tôi được nghe đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phổ biến những biện pháp hữu ích phòng, chống dịch Covid-19. Để bảo đảm hiệu quả tuyên truyền, MTTQ tỉnh, huyện đã mời các tầng ni, chức sắc là người có uy tín trên địa bàn đến để cùng trao đổi, giúp họ nâng cao nhận thức về dịch Covid-19. Các tầng ni, chức sắc trong buổi tuyên truyền được thông tin cụ thể tình

hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới, hướng dẫn rõ ràng về cách và phát tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh, cách phòng tránh. Thông qua đó, các tầng ni, chức sắc sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền tới tín đồ Phật tử trên địa bàn huyện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống dịch như phát tờ rơi, khẩu trang, dụng cụ sát khuẩn tay miễn phí, tổ chức 12 cuộc giám sát, tuyên truyền tại các đình, chùa trên địa bàn huyện. MTTQ huyện cũng đã xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp với các đơn vị, đẩy mạnh hoạt động giám sát việc buôn bán khẩu

trung, dụng cụ sát khuẩn tay, vật tư y tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức rõ về tình hình dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng, không mua hàng tích trữ, tạo cơ hội cho các cửa hàng kinh doanh tự ý nâng giá bán các mặt hàng, nhất là thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống người dân. Tại Hưng Hà, MTTQ huyện đã tham gia nhiều đoàn giám sát phòng, chống dịch tại các địa phương. Bên cạnh việc thông tin tình hình dịch bệnh tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, MTTQ huyện cũng tổ chức kiểm tra công tác phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch tại các trường học, trạm y tế, các cơ quan trên địa bàn; tăng cường kiểm tra công tác tuyên truyền, phòng dịch tại các đền, chùa, nơi tập

trung đông người nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: MTTQ huyện đã phối hợp giám sát trên 40 cuộc về các vấn đề liên quan tới dịch Covid-19. MTTQ các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng ni, chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử, người có đạo tại 189 ngôi chùa và 35 nhà thờ trên địa bàn huyện; hạn chế việc tập trung đông người, hướng dẫn cách ly đối với người từ vùng có dịch về địa phương. MTTQ huyện mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hãy tự nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh đã trích quỹ "Vì người nghèo", vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay phòng, chống dịch và hỗ trợ, phát miễn phí khẩu trang y tế, dụng cụ sát khuẩn tay... ưu tiên hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thành viên ban công tác mặt trận tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch. Chúng tôi tin rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của người dân, chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch Covid-19.

TIẾN ĐẠT

Nhiều gia đình hiến máu tình nguyện

Mấy năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tiêu biểu.

Gần 10 năm nay, mỗi khi Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vận động hiến máu là anh Trần Tiến Tùng, thôn Trà Khê, xã Tân Lập lại sẵn xếp công việc để tham gia HMTN. Với suy nghĩ tham gia hiến máu là góp một phần nhỏ bé của mình cho xã hội, anh Tùng đã 12 lần HMTN, còn chị Trần Thị Nguyên, vợ anh đã 2 lần tham gia. Anh Tùng cho biết: Nhận thấy hiến máu là việc làm có lợi, mỗi giọt máu mà mình cho đi chữa được nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội sống cho nhiều người nên tôi đã tham gia hiến máu từ năm 2012 đến nay. Chúng nào còn đủ sức khỏe, tôi và vợ sẽ tiếp tục tham gia HMTN.

Là Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Lập, thường xuyên là đầu tàu trong các phong trào vì cộng đồng nên anh Tùng hiểu được lợi ích và ý nghĩa nhân văn của việc HMTN. Chính vì thế, anh luôn lồng ghép việc tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến máu trong các cuộc họp Đoàn xã, vận động mọi người tích cực tham gia, ủng hộ việc làm thiện nguyện này. Cùng theo anh Tùng, để vận động được người khác tham gia hiến máu không thể vận động suông mà chính bản thân mình phải trực tiếp tham gia hiến máu thì mọi người mới nghe và ủng hộ phong trào. Nhờ đó, kết quả HMTN của Đoàn Thanh niên xã Tân Lập luôn vượt chỉ tiêu được giao.

Công tác tại Trường Mầm non xã Tân Lập, chị Trần Thị Nguyên, vợ anh Tùng luôn ủng hộ và đồng hành với chồng trong hoạt động HMTN. Chỉ cần nghĩ tới việc lượng máu của mình cho đi sẽ cứu được một người là chị sẽ thêm động



Gia đình anh Trần Tiến Tùng, xã Tân Lập (Vũ Thư) nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện.

lực để sẵn sàng tham gia hiến máu. Với những hành động thiết thực, ý nghĩa của mình, gia đình anh Tùng và tập thể Đoàn Thanh niên xã Tân Lập đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen của UBND huyện Vũ Thư. Với tâm niệm "cho đi là còn mãi", phong trào HMTN của tỉnh đã xuất hiện nhiều gia đình tình nguyện tham gia hiến máu. Khi nhắc đến gia đình bà Mai Thị Hòa cùng các con là vợ chồng anh Phong, chị Trinh ở xã, vận động mọi người tích cực tham gia, ủng hộ việc làm thiện nguyện này. Cùng theo anh Tùng, để vận động được người khác tham gia hiến máu không thể vận động suông mà chính bản thân mình phải trực tiếp tham gia hiến máu thì mọi người mới nghe và ủng hộ phong trào. Nhờ đó, kết quả HMTN của Đoàn Thanh niên xã Tân Lập luôn vượt chỉ tiêu được giao.

Gia đình anh Trần Tiến Tùng hay gia đình bà Mai Thị Hòa là hai trong rất nhiều gia đình tình nguyện tham gia hiến máu do ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tổ chức hàng năm. Trong năm 2019, toàn tỉnh thu nhận được 11.688 đơn vị máu trong đó có sự đóng góp của nhiều gia đình đã nhiều lần tham gia hiến máu. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 50 gia đình tham gia HMTN thường xuyên. Ông Lê Duy Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền tới từng thôn, tổ dân phố để người dân hiểu về lợi ích và ý nghĩa của việc HMTN. Tổ chức tôn vinh kịp thời những trường hợp hiến máu tiêu biểu để không chỉ xuất hiện nhiều gương gia đình hiến máu mà còn thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân góp phần lan tỏa phong trào HMTN trong cộng đồng.

THU HOÀI